

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคลากร



ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยฯ)



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. ด้านการวางแผน อัตรากำลัง จัดทำแผน อัตรากำลังเพื่อใช้ในการ	จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการรองรับ การจัดการศึกษาของโรงเรียน	ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อให้มี บุคลากรที่ตรงต่อการจัดการศึกษาตามที่ กศศ.กำหนดและเป็นไปตามหลักการจัด การศึกษาของโรงเรียน
2. ด้านการกำหนดโครงสร้าง การบริหารงานในโรงเรียน	กำหนดโครงสร้างการบริหารงานใน โรงเรียน ตามกฎกระทรวง	กำหนดโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน เป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยจัดให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานใน ฝ่ายต่างๆตามความสามารถและความถนัด
3. ด้านการสรรหา	-จัดทำแผนอัตรากำลังตามมาตรฐาน วิชาเอกและความต้องการของสถานศึกษา ที่ขาดแคลนวิชาเอกเฉพาะ -แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก -แต่งตั้งคณะกรรมการในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	-ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังเพื่อกำหนด ตำแหน่งใหม่ เพื่อรองรับภารกิจของ หน่วยงาน
4. ด้านการย้าย	เตรียมแผนรองรับการโอนย้าย/การ เกษียณอายุราชการ	นำเกณฑ์การย้ายสายงานการสอนและสาย บริหารที่เป็นปัจจุบันมาเผยแพร่ในโรงเรียน จัดทำแผนสำรองกรณีมีการโอนย้ายและการ เกษียณอายุราชการ
5. ด้านการพัฒนาครูและ บุคลากร ตามสมรรถนะสายงาน	จัดทำแผนพัฒนาครูเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)	มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง รายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) ประจำปีการศึกษา 2564 (พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565) และ ปีการศึกษา 2565 (พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
6. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานความรู้	-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและดำเนินการตามแผน	-มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยจัดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามหลักสูตรต่างๆที่สนใจ ประจำปีการศึกษา2564(พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565)และ ปีการศึกษา 2565 (พฤษภาคม 2565 -มีนาคม 2566)
ด้านการรักษาวินัย	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทราบ ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ - ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู - แบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่อย่างชัดเจนตามโครงสร้างการบริหาร - มีการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
8. ด้านการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของสายงานอาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน จัดอบรมถึงวิธีการในการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ - มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บริหาร ดูแล กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยฯ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

ที่	ชื่อ - สกุล	รายงานการพัฒนา	วัน เดือน ปี	หน่วยงานที่จัด	หลักฐานอ้างอิง
1	นางกรรณิการ์ จำปาเทศ	การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา	28 ส.ค. 65	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	วุฒิบัตร
		การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ DMC/B-OBEC/EMIS ของสถานศึกษา ปีการศึกษา2565	1 มิ.ย.65	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	วุฒิบัตร
		การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564)ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564)	28 ธ.ค. 64	บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มหาชน	วุฒิบัตร
		การจัดการสอนดิจิทัลรองรับการเรียนรู้การสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย	9 ต.ค. 64	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	วุฒิบัตร
		การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365	2 ต.ค. 64	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	วุฒิบัตร
2	นายเชษฐา ห้วยทราย	หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ในโครงการ “AIS อุ้มใจ CYBER”	1 เม.ย. 65	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วุฒิบัตร
		การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม Active Learning	5 พ.ค. 65	กระทรวงศึกษาธิการ	วุฒิบัตร

ที่	ชื่อ - สกุล	รายงานการพัฒนา	วัน เดือน ปี	หน่วยงานที่จัด	หลักฐานอ้างอิง
		การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม จำลองหน้าวัง (จันทร์เกษม)	19 เม.ย. 65	กระทรวงศึกษาธิการ	วุฒิบัตร
		การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมสื่อ ยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์	23 เม.ย. 65	กระทรวงศึกษาธิการ	วุฒิบัตร
		การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมการ สอนให้สนุกจากครูที่มี ประสบการณ์	26 เม.ย. 65	กระทรวงศึกษาธิการ	วุฒิบัตร
3	นางสาวหทัยทิพย์ สีส่วน	การอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ “ปูพื้นฐานเปิดเทอม อ่าน ออก เขียนได้ ชั้น ป.1-3 แบบ BBL”	25 มิ.ย. 65	บริษัทธารปัญญา จำกัด	วุฒิบัตร
		การอบรมพัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรู้ Active Learning	20 ธ.ค. 64	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	วุฒิบัตร
		เข้าร่วมกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ Active Learning	20 ธ.ค. 64	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	วุฒิบัตร
		การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้น พื้นฐานโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ ไทย ระดับประถมศึกษา	28 ส.ค. 65	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	วุฒิบัตร
4	นางสาวเกษมณี แสงสม	การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้น พื้นฐานโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ ไทย ระดับประถมศึกษา	28 ส.ค. 65	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	วุฒิบัตร

ที่	ชื่อ - สกุล	รายงานการพัฒนา	วัน เดือน ปี	หน่วยงานที่จัด	หลักฐานอ้างอิง
5	นางสาวเพ็ญฟ้า บุญศักดิ์	การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา	28 ส.ค. 65	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	วุฒิบัตร
6	นางสาวจิราภา สาบุตร	การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา	28 ส.ค. 65	สพป.ศรีสะเกษ เขต 1	วุฒิบัตร
7	นางสาวสุดารัตน์ ธรรมคุณ	ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิง ปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษา เพื่อความยั่งยืนในโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (รหัสหลักสูตร 64106)	27-28 เม.ย. 65	โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	วุฒิบัตร
8	นางสาววิไลวรรณ สุนทรวิเศษ	ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิง ปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษา เพื่อความยั่งยืนในโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (รหัสหลักสูตร 64106)	27-28 เม.ย. 65	โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	วุฒิบัตร
9	นางสาวสุภาววรรณ เลิศล้ำ	ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิง ปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อ บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษา เพื่อความยั่งยืนในโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (รหัสหลักสูตร 64106)	27-28 เม.ย. 65	โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	วุฒิบัตร
		การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ศักยภาพข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้วย กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม Active Learning	5 พ.ค. 65	กระทรวงศึกษาธิการ	วุฒิบัตร
		การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ศักยภาพข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้วย กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม หลักการปฏิบัติราชการ	5 พ.ค. 65	กระทรวงศึกษาธิการ	วุฒิบัตร

ที่	ชื่อ - สกุล	รายงานการพัฒนา	วัน เดือน ปี	หน่วยงานที่จัด	หลักฐานอ้างอิง
10	นางสุรียรัตน์ รอดพัน	ได้รับรางวัลเกียรติยศ SSK1 AWARDS	16 ม.ค. 65	สพ.ศรีสะเกษ เขต 1	วุฒิปัตร์
		ได้ผ่านหลักสูตร การจัดการสอบ ดิจิทัลรองรับการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย	9 ต.ค. 64	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย จำกัด)	วุฒิปัตร์
		ได้ผ่านหลักสูตรการสร้างสื่อความรู้ แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365	2 ต.ค. 64	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	วุฒิปัตร์
		รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข	5 ต.ค. 64	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	วุฒิปัตร์
		ได้รับรางวัลพฤษภัสดี ประเภท บุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด	16 ม.ค. 65	สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิ ภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกสค.)	วุฒิปัตร์
		ได้ผ่านหลักสูตรการลดความเสี่ยง ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	28 ต.ค. 64	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย	วุฒิปัตร์
		การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564)ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564)	28 ธ.ค. 64	บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มหาชน	วุฒิปัตร์

